



ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ประจำวัน

หนังสือพิมพ์

สุโขทัย

วันที่

๒๗

เดือน

๘-๑

พ.ศ.

๒๕๕

หน้า

๗

พด.ตรังเร่งส่งเสริมปลูกพืชเสริมในสวนยาง ด้วยเกษตรอินทรีย์ หวังสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

กรมพัฒนาที่ดินส่งเสริมเกษตรกรพื้นที่จังหวัดตรัง ปลูกพืชเสริมในสวนยางพารา เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน พร้อมแนะนำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานแปลงฝรั่ง มะละกอและแปลงผักช่วยสร้างรายได้ตลอดปี

นายปรีชา โพธิ์ปาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดนโยบายที่มอบหมายให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยกำหนดให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร ซึ่งจะดำเนินการลดต้นทุนใน 4 ด้านหลัก คือ 1. การลดปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารเคมีทางการเกษตร ยารักษาแมลง ฯลฯ / 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ / 3. การบริหารจัดการฟาร์มด้วยระบบแปลงใหญ่ เพื่อใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน โดยเฉพาะเรื่องเครื่องจักรกลทางการเกษตร และ 4. การเพิ่มช่องทางการตลาด โดยยึดแนวทางและวิธีการดำเนินการจะบริหารจัดการ 3 มิติ คือ เกษตรกร สินค้าเกษตร และพื้นที่ผลิตโดยจังหวัดจะเป็นผู้จัดการสินค้า และด้วยนโยบายดังกล่าวกรมพัฒนาที่ดินได้นำเอามาปรับใช้กับเกษตรกรในหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งได้มีหมอดินอาสาหลายคนได้นำเอาเนื้อหาสาระของนโยบายนี้เข้าไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองและประสบความสำเร็จในการทำอาชีพเกษตรกรรม

นายปรีชา กล่าวอีกว่า เนื่องจากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 รับผิดชอบทั้งหมด 7 จังหวัด ได้แก่ บัตตานี นราธิวาส ยะลา สงขลา สตูล ตรังและพัทลุง เพราะฉะนั้นใน 7 จังหวัด จะมีศักยภาพหรือปัญหาของดินที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละพื้นที่ โดยทางตอนล่างจะเป็นปัญหาในเรื่องของดินเปรี้ยวกับดินทรายเยอะ ส่วนในตอนบนก็จะเป็นเรื่องของดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ดินที่เกิดการชะล้างพังทลาย เพราะเป็นที่สูงหรือที่ราบเชิงเขา โดยในพื้นที่จังหวัดตรังส่วนใหญ่เกษตรกรทำเกษตรเชิงเดี่ยวซึ่งเกษตรกรเลือกที่จะปลูกยางพาราหรือปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ของตนเอง แต่เมื่อถึงคราวผลผลิตออกสู่ตลาดก็ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด ผลผลิตไม่ได้คุณภาพและมีต้นทุนการผลิตที่สูง ด้วยเหตุนี้กรมพัฒนาที่ดินจึงได้ลงพื้นที่เข้าไปให้ความรู้เกษตรกรในการทำการเกษตรแบบผสมผสานแทนการทำเกษตรเชิงเดี่ยว โดยให้หมอดินอาสาเป็นผู้ริเริ่มในพื้นที่ เพื่อเป็นตัวอย่างและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรที่สนใจและเมื่อการทำเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่นั้นๆ ประสบผลสำเร็จก็จะพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาและนำกลับไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง

ด้านนายสมหมาย ธรรมกิจ หมอดินอาสาประจำจังหวัดตรัง กล่าวว่า พื้นที่ทำการเกษตรของตนเองเป็นที่ดอน ดินมีสภาพเป็นดินปนกรวด และมีความเป็นกรด ซึ่งทางสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตรังได้ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงบำรุงดินโดยการนำนวัตกรรมเข้าไปส่งเสริมในพื้นที่ เช่น โดโลไมต์ หญ้าแฝก การทำปุ๋ยหมัก การใช้สารพด. การวิเคราะห์ดิน แนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรได้ โดยปัจจุบันแปลงเกษตรของตนเองได้เปลี่ยนเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรและเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินประจำตำบลควนเม็ก เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงมาศึกษาดูงาน อีกทั้งปัจจุบันได้ทำการเกษตรแบบผสมผสานในบริเวณสวนยางพารา โดยมีฝรั่ง มะละกอ ปาล์มน้ำมัน พืชผักสวนครัวและมีการปลูกสัตว์ ซึ่งสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี